

ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2561

### สศก. คาดข้าวนาปรังปีนี้ ราคาดีตันละ 7,748 บาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 2560/61 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวนาปรัง ปริมาณ 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูก 2559/60 จำนวน 1.2 ล้านตัน หรือ 19% จากเนื้อที่เพาะปลูก โดยผลผลิตต่อไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ 655 กิโลกรัม (ก.ก.) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 29 ก.ก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก และการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ส่วนพื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีจำนวน 11.9 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.4 ล้านไร่ หรือ 14% เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่และแหล่งน้ำตามธรรมชาติเมื่อต้นฤดูมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนปลูกชดเชยข้าวนาปีที่เสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงเกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นในพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นกลุ่มพันธุ์ พบว่า พันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวเจ้าอื่นๆ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากขึ้น ในขณะที่ข้าวเหนียว ซึ่งมีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ ในปีที่แล้วลดลง เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวเจ้าอื่นๆ แทน

สำหรับภาพรวมผลผลิตจำแนกตามกลุ่มพันธุ์ คาดว่า ข้าวปทุมธานี 1 จะมีผลผลิตประมาณ 500,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 21% เนื่องจากปีที่แล้วเป็นโรคใบหงิก แต่ปีนี้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี ส่วนข้าวเจ้าอื่นๆ มีผลผลิตประมาณ 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22% จากเนื้อที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น และข้าวเหนียว มีผลผลิตประมาณ 600,000 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง

ขณะที่ด้านราคา ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ในช่วง 2 เดือนแรกปี 2561 ระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. เฉลี่ยตันละ 7,748 บาท สูงขึ้นจากตันละ 7,438 บาท ในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น 4.17% ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ประมาณ 58% ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการตลาด จึงเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ด้านการผลิตจำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 2,223.69 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูทำนาปรังปี 2561 เป้าหมาย 150,000 ไร่ ใน 53 จังหวัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

2. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรังปี 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 200,000 ไร่ ใน 22 จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไร่ละ 5 ก.ก. และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั้งๆ ละ 500 บาท 3. โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 2561 เป้าหมายพื้นที่ 300,000 ใน 53

จังหวัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่หลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

4. โครงการขยายการปลูกพืชสด ฤดูทำนาปรัง เป้าหมาย 200,000 ไร่ ใน 10 จังหวัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชสดไร่ละ 5 กก.และสนับสนุนค่าไถ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท และ 5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรังปี 2561 เป้าหมาย 400,000 ไร่ ใน 28 จังหวัด โดยสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ คือ ต้นข้าวโพดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **เตรียมเสนอ 'นบข.' เปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล**

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมนี้จะเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ให้พิจารณาเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่ยังเหลืออยู่อีกกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวสำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ส่วนการจะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคาราคานั้น คาดว่าจะเปิดได้ในช่วงหลังเดือนเมษายนเป็นต้นไป เพราะผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ท้องตลาดหมดแล้ว และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเอกชนในการเข้าร่วมประมูล

โดยราคาข้าวของไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี เพราะผลผลิตในปีที่ลดลง ขณะเดียวกันสินค้าข้าวของไทยมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ เช่น ข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ ราคาอยู่ที่ตันละ 17,000 บาท ข้าวขาว ตันละ 8,000 บาท

นายกีรติ ยังเปิดเผยถึงการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันของประเทศ ว่า มีแนวโน้มที่ดีทั้งราคาและปริมาณ โดยราคาหัวมันสด ขณะนี้ปรับสูงขึ้น มาอยู่ที่เกือบ 3 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว เนื่องจากผลผลิตลดลงทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยผลผลิตในประเทศปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 27-28 ล้านตัน ลดลง ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา ที่มีผลผลิตกว่า 30 ล้านตัน

ขณะเดียวกันการส่งออกมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันน่าจะดีขึ้น โดยจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยที่มีแนวโน้มนำเข้าแป้งมันเพิ่มขึ้น เพื่อไปผลิตอาหารเสริม รวมถึงตลาดใหม่ อย่าง นิวซีแลนด์ ที่สนใจจะนำเข้ามันอัดเม็ด เพื่อไปทำอาหารสัตว์ ทำให้คาดว่าในปีนี้จะการส่งออกมันสำปะหลังจะทำได้ 10-11 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **ส่งออกข้าวพันธุ์ใหม่ญวน-เขมรตีตลาดจีน**

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงทิศทางการส่งออกข้าวในปี 2561 ว่า สมาคมประเมินการส่งออกไว้ที่ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 ที่ส่งออกข้าวได้ 11.6 ล้านตันมูลค่าส่งออก 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกที่ลดลงมาจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทและภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดส่งออกข้าวขาวคู่แข่งสำคัญคือเวียดนามได้พัฒนาและทำตลาดข้าวขาวชนิดใหม่เป็นข้าวขาวพื้นนุ่มพันธุ์ 5451 คุณภาพดีและราคาต่ำมาแข่งขันในตลาดเดียวกับไทยคือ ตลาดข้าวจีน

จากปกติจีนนำเข้าข้าวขาวปีละ 5 ล้านตัน โดยจะนำเข้าจากไทย 3 ล้านตันเวียดนาม 600,000 ตัน และจากแหล่งผลิตอื่น ๆ เช่น กัมพูชา เมียนมา ส่วนตลาดอื่นที่มีการนำเข้าข้าวขาวนอกจากจีน มีตลาดฟิลิปปินส์-

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย ก็เริ่มนิยมบริโภคข้าวขาวพื้นนุ่มของเวียดนามมากขึ้น กลายเป็นข้อกังวลว่า หากประเทศเหล่านี้นำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โอกาสที่ไทยจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดก็มากตามไปด้วย

“ต้องยอมรับว่า เวียดนามมีพันธุ์ข้าวเข้ามาทำตลาดแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาวพันธุ์ 5451 ได้ถูกพัฒนามาเมื่อ 2-3 ปีก่อน ผลผลิตต่อไร่สูง 800 กก. เป็นข้าวขาวพื้นนุ่ม มีรสชาติดี อีกทั้งตั้งราคาขายเพียงตันละ 490 เหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับข้าวไทยมาก จากก่อนหน้านี้เวียดนามได้เคยนำพันธุ์ข้าวอื่นออกมาทำตลาดแข่งกับไทยแล้ว เช่น ข้าวนางฮวา (Nang Hua) เป็นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิผสมกัน ตั้งราคาส่งออกราคาตันละ 600 เหรียญ หรือ ข้าวหอม KDM ตันละ 700 เหรียญ ต่ำกว่าราคาข้าวหอมมะลิไทยที่ตันละ 1,100-1,200 เหรียญ ขณะที่ราคาข้าวขาวไทยตันละ 440 เหรียญสหรัฐ ถูกกว่าเวียดนามก็จริง แต่ผู้บริโภคกลับหันไปซื้อเวียดนาม เนื่องจากถูกปากมากกว่า”

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกข้าวรวมทั้งหมด 5.77 ล้านตัน แบ่งเป็นส่งออกข้าวขาว 2.183 ล้านตัน ขยายตัว 4% จากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 2.10 ล้านตันและเป็นที่น่าสังเกตว่า ยอดส่งออกข้าวหอมมะลิเวียดนามสามารถทำได้ถึง 1.94 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.55 ล้านตัน แต่หากเทียบย้อนหลังไป 10 ปีจะพบว่าเวียดนามส่งออกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นถึง 1,991% จาก 92,861 ตัน ในปี 2550 ขณะที่

ภาพรวมข้าวไทยส่งออกได้ 11.6 ล้านตัน เป็นข้าวขาว 100% ปริมาณ 993,636 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 59.6% จากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 622,450 ตัน แต่หากเทียบย้อนหลังไป 10 ปี จะพบว่ายอดส่งออกข้าวขาวไทยลดลง 30% จากปี 2550 ที่เคยส่งออกได้ 1.4 ล้านตัน ส่วนข้าวหอมมะลิ 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.6% จากปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.53 ล้านตัน แต่หากเทียบย้อนหลัง 10 ปี จะพบว่ายอดส่งออกหอมมะลิไทยลดลง 13.2% จากปี 2550 ที่เคยส่งออกได้ 1.85 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี สมาคมผู้ส่งออกข้าวได้นำประเด็นนี้ไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางรักษาตลาดส่งออกข้าวไทยในอนาคต โดยให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ กข 53 และ กข 21 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเดิมที่ไทยมีอยู่ และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาก คือรสชาติดี เหนียวนุ่ม แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำเพียง 400 กก.ต่อไร่ ทำให้เกษตรกรไม่นิยมปลูก หันไปปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตเร็วเพื่อทำตลาด แต่หากไทยสามารถพัฒนาต่อยอดได้จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และชาวนาก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วย แต่หากไม่เร่งแก้ไขในอนาคตไทยอาจเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งไม่ใช่แค่เวียดนาม อาจจะทำให้ประเทศผู้ส่งออกรายอื่นด้วย

“ปีนี้เราไม่มีปัจจัยเรื่องสต็อกข้าวเป็นแรงกดดันราคาข้าวในตลาด แม้สต็อกข้าวยังคงค้างบ้างแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ใช้ในการบริโภค เป็นข้าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ทิศทางราคาข้าวเปลือกตอนนี้ปรับตัวดีขึ้น เฉลี่ย 8,500 บาทต่อตัน เนื่องจากข้าวในมือชาวนามีน้อย โดยปีการผลิต 2561/2562 ประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกอยู่ที่ 30 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเวียดนามที่เป็นคู่แข่งของไทย ไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขันอย่างมาก ส่งผลให้ไทยขายข้าวแพงกว่าเวียดนาม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ไทยมีโอกาสเสียตลาดให้คู่แข่งเพิ่มขึ้น จึงคาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและควบคุมให้ค่าเงินบาทไทยมีเสถียรภาพ หากจะปรับค่าเงินให้อ่อนค่าก็ขอให้ค่อย ๆ ลง ผู้ส่งออกข้าวจะได้ปรับตัว รวมถึงผู้ส่งออกสินค้าอื่น ๆ ด้วย

ด้านแหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ปัญหาการแข่งขันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเกิดขึ้นรุนแรงช่วง 2-3 ปีนี้ และปีนี้รุนแรงมาก ส่วนหนึ่งเพราะราคาข้าวหอมมะลิพรีเมียมของไทยสูงถึงตันละ 1,200

เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ผลผลิตลดลงทำให้ราคาสูงขึ้น เกษตรกรได้ประโยชน์ แต่เป็นจังหวัดที่คู่แข่งได้เริ่มทำตลาด

ข้าวสายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะข้าวเวียดนามมาแรงมาก แข่งกับข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน ด้วยจุดแข็งที่ราคาถูกกว่ากันครั้งต่อครั้ง และมีความนุ่มเหนียวจึงได้รับความนิยมมากกว่า ปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าไปหลายแสนตัน และยังมีอีกชนิดเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ของกัมพูชาที่ผู้ประกอบการจีนลงทุนเข้าไปพัฒนาสายพันธุ์ในกัมพูชา และส่งกลับไปขายตลาดจีนในราคาตันละ 500-600 เหรียญสหรัฐ

“ปัญหานี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากผู้ส่งออกไปแนะนำชาวนาให้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ราคาถูกมาแข่งกับข้าวเวียดนาม ก็อาจถูกกล่าวหาว่าทำให้เกษตรกรไทยขายข้าวหอมมะลิซึ่งมีราคาสูงได้ลดลง รายได้ลดลง แต่หากเราไม่พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาแข่งขัน ไทยจะเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไปให้เวียดนามและกัมพูชาในอีกไม่ช้าแน่นอน ขณะนี้จึงมีผู้ส่งออกรายใหญ่บางราย เช่น ธนสรโรจน์ ได้เข้าไปหารือกับกรมการค้าข้าว ขอให้เป็นผู้จำหน่ายข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการค้ากำลังจะทดลองวางตลาด ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถแข่งขันด้านราคากับเวียดนามได้”

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาศร เลขานุการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า คาดการณ์ปี 2561 จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 4.5 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 1.8 ล้านตัน ข้าวเหนียว 2.3 ล้านตัน ข้าวเหนียว 0.4 ล้านตัน ข้าวหอมไทย 0.5 ล้านตัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 2561 ไทยส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ปริมาณ 0.433 ล้านตัน อินเดียได้ 0.408 ล้านตัน และเวียดนามได้ 0.14 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ต้นชาวนาสอนปลูกข้าวแอฟริกา

นายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย (ทูตพาณิชย์) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ทั่วโลก ซึ่งมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบาย ได้เสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการนำชาวนาไทยออกไปทำนาในทวีปแอฟริกาทดแทนการส่งออกข้าวไทยไปในภูมิภาคดังกล่าว

ทั้งนี้ เป็นผลจากที่ทวีปแอฟริกาต้องการส่งเสริมการปลูกข้าวในประเทศ เพราะปัจจุบันทวีปแอฟริกามีความต้องการข้าวสูง ประกอบกับมีพื้นที่เหมาะกับการทำนาจำนวนมาก แต่ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในการผลิตข้าว เบื้องต้นหน่วยงานที่ประเทศในแถบแอฟริกาต้องการเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการทำนาในคนในท้องถิ่น

สำหรับรูปแบบการทำนาอาจเข้าไปลักษณะรับจ้างให้กลุ่มนายทุน โดยให้ชาวนาไทยเป็นหัวหน้างานและมีคนท้องถิ่นเป็นคนงาน หรือการเข้าไปลงทุนในลักษณะรวมกลุ่มกันเช่าพื้นที่แล้วทำนาผลิตข้าวขายในประเทศนั้นๆ รวมถึงการส่งออกยุโรปในนามของประเทศที่อยู่ในแอฟริกา และอาจเข้าไปในลักษณะแพ็คเกจ เพราะพบว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกามีการนำเข้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรไทย ทั้งเครื่องจักรสีข้าวขนาดเล็ก รถไถนา และอื่นๆ ซึ่งต่อไปอาจต้องเพิ่มชาวนาไทยไปเป็นหัวหน้าคนงานด้วย

"หลายพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตร แต่ปัญหาศักยภาพของบุคลากรมีน้อย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของชาวนาไทยที่สามารถไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่งหัวหน้างาน คาดว่าสามารถรับชาวนาไทยได้ประมาณ 1 หมื่นตำแหน่ง ผลการส่งเสริมเชื่อว่าจะช่วยให้ชาวนาส่งเงินกลับบ้านแทนในรูปแบบการของการส่งออกข้าวไทยได้" นายธรรม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศจีนเข้าไปลงทุนโครงการสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งสนามบิน เส้นทางคมนาคมและโครงการอื่นๆ ประกอบกับมีคนไทยเริ่มเข้ามาอาศัยจำนวนมาก หรือตั้งเป็นหมู่บ้าน ดังนั้นเชื่อว่าในอนาคตจีนน่าจะมาลงทุนการผลิตอาหาร ปลูกข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่ดังกล่าว และคงต้องลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้าวจากไทยด้วย

"จีนมีการลงทุนโครงการพื้นฐานในแอฟริกาจำนวนมาก เชื่อว่าในอนาคตหลายๆ พื้นที่ในทวีปแอฟริกาจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ไทยต้องส่งเสริมการทำธุรกิจให้มากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันทูตพาณิชย์จะผลักดันอย่างเต็มที่ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กลัวว่าจะทำการค้าขายไม่คุ้มทุน เพราะทวีปแอฟริกาอยู่ห่างไกล" นายธรรมกล่าว

ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์

### ลดนาปรัง 1.9 ล้านไร่วิตเป้า เหตุราคาข้าวพุ่งชวานาแห่ปลูก - 4 แพ็กเกจรัฐไม่จูงใจ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ใช้หลักคิด “ตลาดนำการผลิต” ได้กำหนดเป้าหมายปริมาณความต้องการผลผลิตข้าวในปี 2560/61 จำนวน 30.25 ล้านตันข้าวเปลือก จากที่ผ่านมาเคยผลิตได้เฉลี่ยปีละ 36.1 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้นจำเป็นต้องลดการผลิตข้าวเปลือกลงโดยมี 4 โครงการ จูงใจชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรังปี 2561 ลง 1.9 ล้านไร่ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 3,609 ล้านบาท (ดูกราฟประกอบ) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายปริมาณผลผลิต

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายซึ่งเป็น หนึ่งในมาตรการสำคัญ จะส่งเสริมปลูกข้าวสลับหรือร่วมกับพืชอื่น เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผัก โดยผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหาร ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการวัตถุดิบจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาชาวนาทำนาเป็นพืชเชิงเดี่ยว กล่าวคือ ปลูกข้าวมากกว่า 2 รอบต่อปี ไม่ทำการเพาะปลูกพืชอื่นสลับหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ส่งผลให้โรงงานขาดแคลนวัตถุดิบ และต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้นทุกปี เช่น ถั่วเหลือง นำเข้าปีละ 2.2 ล้านตัน ถั่วลิสง นำเข้าปีละ 9.5 หมื่นตัน ถั่วเขียวนำเข้าปีละ 3 หมื่นตัน เป็นต้น

“เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ปีนี้จะเห็นว่ามาตรการต่างๆ ชาวนาไม่ค่อยตอบสนอง เนื่องจาก ปริมาณน้ำท่าดี ราคาข้าวจูงใจ จึงไม่เชื่อคำแนะนำในการลดการปลูกข้าว แต่กลับปลูกกันมากขึ้น ที่ผ่านมารวมได้ทำการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดเพราะเป็นห่วงว่าผลผลิต ข้าว จะเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ราคาตกต่ำ แต่ก็ไม่ค่อยได้ผล”

ทั้งนี้เห็นได้จากโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ที่รัฐบาลจะมีการจูงใจด้วยการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่งดทำนาปรัง ในอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ โดยมีเป้าหมายลดการปลูกข้าวลง 4.5 แสนไร่ ผลการดำเนินงาน รายงาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 4.1 หมื่นราย พื้นที่ 3.44 แสนไร่ คิดเป็น 76.6% ของเป้าหมาย มีเกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูกพืชหลากหลายแล้ว จำนวน 2.04 หมื่นราย พื้นที่ 1.84 แสนไร่ คิดเป็น 53.5% ของพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล ได้ตรวจสอบแปลงปลูกพืชหลากหลายของเกษตรกรแล้ว จำนวน 323 ราย พื้นที่ 2,629 ไร่ คิดเป็น 1.4% ของพื้นที่ยืนยันการปลูก



## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงประมาณ 5 เหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่เพิ่งผ่านช่วงเทศกาลตรุษ Tet ของเวียดนาม (the Lunar New Year) ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 415-420 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 420-425 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี โดยในช่วงนี้ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring paddy) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนมีนาคม

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## กัมพูชา

ภาวะราคาข้าวส่งออกปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น ประเทศจีนและประเทศในสหภาพยุโรป ขณะที่อุปทานข้าวมีปริมาณจำกัด

ทั้งนี้ นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation) ระบุว่าราคาส่งออกข้าวขาวปรับขึ้นมาอยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวหอม sen kro oup ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 735 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยที่ราคาข้าวของกัมพูชาได้ปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร

เมื่อปีที่ผ่านมา กัมพูชามีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10 ล้านตัน และมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 4 ล้านตัน โดยในปีที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 17.3% โดยส่งออกไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ (China Customs General Administration) รายงานว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 359,000 ตัน เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่ผ่านมาที่มีการนำเข้าข้าว 244,300 ตัน แต่ลดลง 16% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่นำเข้าประมาณ 425,600 ตัน โดยในปี 2017 จีนนำเข้าข้าวประมาณ 3.993 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.534 ล้านตันในปี 2016

ส่วนการส่งออกในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีจำนวน 141,400 ตัน เพิ่มขึ้น 105% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,100 ตัน ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับจำนวน 92,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2017 จีนส่งออกข้าวประมาณ 1.197 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 147% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.484 ล้านตันในปี 2016

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 10,550 ตัน ซึ่งเป็นข้าวจากฤดูการผลิตปี 2013 ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติไม่สามารถขายข้าวได้ แม้จะนำข้าวจำนวน 500,362 ตันออกมาประมูลก็ตาม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ของปีงบประมาณ 2018 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยกำหนดซื้อข้าวทั้งหมด 46,975 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 26,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ข้าวเมล็ดยาวจากไทยรวม 8,975 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ และข้าวเมล็ดยาวในส่วนของ Global quota จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous-Buy and Sell tender) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2017 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 14,898 ตัน ปรากฏว่ามีการประมูลได้ 14,898 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 10,319 ตัน และปลายข้าว 4,579 ตัน โดยในส่วนของข้าวจากไทยนั้นมีการประมูลข้าวขาวเมล็ดยาวได้จำนวน 100 ตัน และปลายข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 1,000 ตัน ส่วนประเทศสหรัฐฯประมูลได้ 5,750 ตัน ประเทศออสเตรเลียประมูลได้ 7,369 ตัน ประเทศจีนประมูลได้ 200 ตัน ประเทศอินเดียประมูลได้ 179 ตัน ประเทศปากีสถานประมูลได้ 80 ตัน และประเทศเวียดนามประมูลได้ 200 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ราคาข้าวปรับลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง เพราะบางส่วนชะลอการซื้อเนื่องจากคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงตามประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 414-418 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 6 เหรียญสหรัฐ จากราคา 420-424 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้การที่ค่าเงินรูปีมีทิศทางอ่อนค่าลงยังส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับลดลงด้วย โดยในเดือนนี้ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้วประมาณ 2.3%

การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิในช่วง 9 เดือน (เมษายน-ธันวาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 มีประมาณประมาณ 6.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 40% จากปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยที่ 411 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนข้าวบาสมาดิส่งออกไปแล้วประมาณ 2.9 ล้านตัน

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 3 เดือนสุดท้าย (มกราคม-มีนาคม) จะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน ทำให้ปริมาณส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิในปีงบประมาณ 2017/18 ได้ถึง 8 ล้านตัน เนื่องจากบังคลาเทศ ศรีลังกาและประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามาเพิ่มขึ้น ประกอบกับสต็อกข้าวเก่าของไทยลดลง ผู้ซื้อจึงหันไปซื้อข้าวจากอินเดียแทนข้าวไทย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนประมาณ 33.96 ล้านตัน (รวมข้าวสารจำนวน 14.07 ล้านตันซึ่งคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 21.0 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 2.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.25 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 15.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.29 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 394.4% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 8.61 ล้านตัน แบ่งเป็น



สต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 5.61 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 7 ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2561) ปากีสถานส่งออกข้าว 489,052 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 388,026 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดือนธันวาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 478,062 ตัน โดยในเดือนมกราคม 2561 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 458,331 ตัน 28.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 357,276 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 30,721 ตัน ลดลง 0.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,750 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรก (กรกฎาคม 2560-มกราคม 2561) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,292,348 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,048,037 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,078,888 ตัน เพิ่มขึ้น 13.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,826,939 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 213,460 ตัน ลดลง 3.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 221,098 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 1,061.501 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21.07% เมื่อเทียบกับ 876.745 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อิรัก

กระทรวงการค้าอิรัก (the Trade Ministry) รายงานผลการเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายงานว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 590 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out

การประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวจากสหรัฐราคาส่งที่สูงสุดที่ 739 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอาร์เจนตินาราคาที่ 565 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน และราคาที่ 595 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากปารากวัยราคา 570 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน และที่ราคา 572 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

CIF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอูรุกวัยราคาที่ 590 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน และอีก 30,000 ตัน ในราคาเท่ากัน

ข้าวจากไทยราคาที่ 464.95 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน และราคาที่ 474.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน ข้าวจากอินเดียราคาที่ 560 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน และราคาที่ 565 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน

ทั้งนี้ การเปิดประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพื่อซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศนั้น อีรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 569 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### อิหร่าน

หน่วยงาน GTC ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวบาสมาติจากอินเดีย (sella grade basmati rice type 1121) จำนวน 45,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 15,000 ตัน กำหนดส่งมอบในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 10 เมษายนนี้ การประมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกจัดขึ้นวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา จำนวนครั้งละ 45,000 ตัน โดยมีรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 มกราคม อิหร่านได้ตกลงซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 30,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 588,422 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 549,071 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 63,432 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 44.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,998 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 525,436 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 505,073 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,485 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 131,623 ตัน ฝรั่งเศส 93,768 ตัน เนเธอร์แลนด์ 66,249 ตัน เยอรมนี 55,136 ตัน เบลเยียม 46,543 ตัน อิตาลี 42,288 ตัน โปแลนด์ 37,385 ตัน โปรตุเกส 27,986 ตัน สเปน 21,837 ตัน สาธารณรัฐเชค 19,519 ตัน สวีเดน 13,476 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 166,332 ตัน เพิ่มขึ้น 41.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 117,443 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 149,444 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 54.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 96,528 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 16,888 ตัน ลดลงประมาณ 19.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,915 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,470 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ

ที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 73,875 ตัน กรีซ 34,308 ตัน สเปน 19,506 ตัน โปรตุเกส 15,694 ตัน บัลแกเรีย 10,787 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้นำส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

